



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของบรรณาธิการ

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 หน้า 8

‘เชื่อ’ ค้ำยันใช้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ

- สิทธิรักษาพยาบาล ‘คนท้องถิ่น’
- สปสช. ยันระบบสวัสดิการมั่นคง

พ.วีชัย สวัสดิ์วร เลขานุการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่มาของการเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมามีปัญหากระทบการเบิกจ่ายตรง เนื่องจากสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ต่อมามีการแก้ไข ในปี 2549 ซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงตามประกาศและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับพยาบาลของกรมวิสัญญีกลาง นอกจากนี้กรมวิสัญญีกลางได้ปรับปรุงและประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ฉบับใหม่ ขณะที่ยังมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม ทำให้สิทธิบางประการของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่เท่าเทียมกับข้าราชการทั่วไป

“การคุ้มครองสิทธิ ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นของ

สปสช.ในอนาคต จะสร้างระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีความมั่นคงสำหรับข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจะได้รับสิทธิ รับบริการสาธารณสุขตามความจำเป็น มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างเท่าเทียมเข้าถึง และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ลดความเี่ยงด้านการเงินการคลังของระบบสวัสดิการข้าราชการของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น” นพ.วีชัยกล่าว

นายเชื้อ ชันจินดา ประธานสภาฟันปีปัดอบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ สปสช. ใช้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพกับพนักงานท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 200,000 คน เนื่องจากจะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถจัดการบริหารงบประมาณได้ตามหลักอิสระในการกระจายอำนาจ ซึ่งการเบิกจ่ายสวัสดิการออปท.ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ กอ.ออกหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางให้ อปท.ตั้งงบประมาณ 2% จากรายได้ตั้งปี สมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนข้าราชการ และในที่ 8 สิงหาคม ตนจะเสนอหลักการด้านสิทธิและประโยชน์ในการรักษาพยาบาล “ในที่ประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สอ.)

● **มือเท้าปากยังระบาด :** เมื่อปลายวันที่ 8 ส.ค.55 นายเฉลิมพล ชาญกิตปีตอ.เขตป้อมปราบฯ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ว่า โรงเรียนประสาทหุสลิ ถนนวรจักร เขตป้อมปราบฯ ขอให้ไปตรวจสอบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมือเท้าปาก เนื่องจากมีเด็กนักเรียนป่วยเป็นไข้อยู่หลายรายเรียนเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ภายหลังจากตรวจสอบพบว่า มีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เข้าข่ายน่าสงสัย อาจติดเชื้อไวรัสมือเท้าปากมาพบ จึงได้แยกตัวไว้เพื่อส่งแพทย์ตรวจอย่างละเอียดและให้โรงเรียนประกาศหยุดเรียนเฉพาะห้องอนุบาล 1 ที่พบเด็กนักเรียนเสี่ยงติดเชื้อเพียงห้องเดียวซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 38 คนก่อน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทำการตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อและให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มที่เหลือในโรงเรียน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป.

สร.จับมือเพื่อนชุมชน มอบทุนการศึกษาพยาบาล รวม 20 ล้านบาท

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 14:58 น.



วันนี้ (6 ส.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายวีรพล นิธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน และทุนจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2555 โดยมีนายฤกษ์ ปาลสุทธิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน และผู้แทนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 5 แห่ง ที่รวมตัวกันในนาม "สมาคมเพื่อนชุมชน" ประกอบด้วย กลุ่ม ปตท. กลุ่ม บริษัทเอสซีจี บริษัทบีแอลซีพี จำกัด กลุ่ม บริษัทดาวในประเทศไทย และกลุ่ม บริษัทโกลว์ ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารทางด้านสาธารณสุข ผู้บริหารกลุ่มบริษัทโรงงาน นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้รับทุนเข้าร่วมงานในพิธี

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าว สมาคมเพื่อนชุมชนได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ผลิตพยาบาลวิชาชีพ โดยมีการมอบทุน มาตั้งแต่ปี 2553 สำหรับในปี 2555 นี้ ได้มีการมอบทุน รวม 52 ทุนๆ ละ 70,000 บาท ต่อปีการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะให้ทุนต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 จนจบการศึกษา รวมเป็นเงิน 14.56 ล้านบาท ทั้งนี้ทุนดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยในสังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนทุนจะเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมไว้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในพื้นที่ และส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัดระยอง ได้รับทุน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับจังหวัดระยองต่อไป โดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนแล้ว 252 ทุน ซึ่งกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 จำนวน 200 ทุน และชั้นปีที่ 1 จำนวน 52 ทุน พร้อมกันนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ยังได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก อันได้แก่ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 21 อัตรา รวม 5.94 ล้านบาท เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนการให้บริการทางการแพทย์ในจังหวัดระยอง

ด้านนายวีรพล นิธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง การให้บริการด้านสาธารณสุขจึงไม่เพียงพอ กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกับสมาคมเพื่อนชุมชนในการผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งได้เล็งเห็นและเข้าใจถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ อีกทั้งยังคงเห็นความสำคัญของการเป็นประจำปี โดยในปัจจุบันนักเรียนพยาบาลที่รับทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนรุ่นแรก ได้เลื่อนชั้นเป็นนักเรียนพยาบาลปีที่ 2 และจะมีนักเรียนพยาบาลรุ่นน้องอีกจำนวน 52 ทุนเข้าไปศึกษาต่อ จากนั้นสมาคมเพื่อนชุมชนยังช่วยสนับสนุนจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการกับพี่น้องชาวระยองอีกด้วย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมกำลังด้านบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการในจังหวัดระยองได้ในระยะยาว โดยนักเรียนทุนเหล่านี้จะพัฒนาศักยภาพและเติบโตขึ้นมาเป็นพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้บริการกับชาวระยองได้เต็มที่ในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับบริการด้านสาธารณสุขในจังหวัดระยองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น..

สธ.เร่งผลิต"หมอ-พยาบาล-ทันตแพทย์"รับอาเซียน-พัฒนาไอทีออปัสากล

วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 17:50:50 น.

f Share 0 Tweet 1

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า ในการประชุมมีการพูดถึงการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยได้เร่งรัดนโยบายของนายกรัฐมนตรีนโยบายในการพัฒนามาตรฐานอาหารไทย สินค้าไอทีออปัส สินค้าแปรรูปทุกชนิดที่อยู่ในภาชนะบรรจุเสร็จพร้อมปรุงและพร้อมบริโภค ให้เข้าสู่มาตรฐานการผลิตที่ดีขึ้นพื้นฐานหรือ "ไพรมารี จีเอ็มพี (Primary GMP) เพื่อให้พร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 เพื่อให้สินค้าไทยทุกประเภทมีมาตรฐานสากล โดยมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งพัฒนาด้านวิชาการ อบรมผู้ประกอบการทุกจังหวัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจคนไทยและอาเซียน ที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้ได้โดยเร็วที่สุด ไม่ต้องรอ 3 ปีที่จะมี

นพ.ไพจิตร วราชาติ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เตรียมข้อมูลเรื่องความพร้อมการเข้าสู่อาเซียนของประเทศไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่องได้แก่ 1.ระบบบริการทางการแพทย์ โดยจะเพิ่มการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ให้ประชาชนไทยและต่างชาติ "ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 2.ด้านอาหาร ได้มอบหมายให้ อย.ดูแลโดยได้เตรียมแผนดำเนินการพัฒนาให้สินค้าไอทีออปัสทั้งหมด ให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดีขึ้นพื้นฐาน และ 3.การควบคุมโรคติดต่อจะต้องพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานอนามัยระหว่างประเทศหรือไอเอชอาร์ (IHR : International Health Regulation)

นพ.ไพจิตรกล่าวว่า ประเด็นด้านการบริการทางการแพทย์นั้น สิ่งสำคัญคือต้องมีบุคลากรสาธารณสุขให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้กระทบกับการบริการของประชาชนคนไทย หากมีการเปิดเสรีดังกล่าว โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดที่มีการสำรวจความต้องการในปี 2558 นั้น พบว่าสาขาวิชาชีพแพทย์ ณ ขณะนี้มีกำลังผลิตต่อปีอยู่ที่ 2,500 อัตรา ซึ่งในส่วนของภาครัฐยังขาดแคลนอยู่ที่ 10,719 อัตรา ขณะที่ความต้องการสำหรับรองรับอาเซียนอยู่ที่ 1,200 อัตรา รวมแล้วยังขาดแคลนแพทย์อยู่ที่ 11,974 อัตรา ส่วนสาขาวิชาชีพพยาบาล กำลังผลิตอยู่ที่ 10,000 อัตราต่อปี ภาครัฐยังขาดแคลนอยู่ที่ 16,030 อัตรา ความต้องการสำหรับรองรับอาเซียนอยู่ที่ 5,454 อัตรา รวมความขาดแคลนพยาบาลอยู่ที่ 21,628 อัตรา และสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ กำลังผลิตอยู่ที่ 800 คนต่อปี ซึ่งภาครัฐยังขาดแคลนอยู่ที่ 2,900 อัตรา ความต้องการสำหรับรองรับอาเซียนอยู่ที่ 345 อัตรา รวมขาดแคลนทันตแพทย์ทั้งหมดอยู่ที่ 3,267 อัตรา

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ อย.กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสินค้าไอทีออปัสประมาณ 20,000 รายทั่วประเทศ เฉลี่ย 200-300 รายต่อจังหวัด อย.ได้มอบอำนาจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดออกใบอนุญาตประกอบการได้ หากระบบการผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพีขั้นพื้นฐาน เช่น เกณฑ์ความสะอาดสถานที่ความปลอดภัย คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ ระบบการควบคุมคุณภาพ ขณะนี้ อย.ได้จัดอบรมผู้แทนจังหวัดไปแล้ว 2 รุ่น เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยได้มอบประกาศนียบัตร ให้ผู้ประกอบการที่พัฒนาผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 400 ราย จะดำเนินการส่วนที่เหลือให้ครบโดยเร็วที่สุด